

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 2480/STTTT-BCXB ngày 18/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá về việc báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình hoạt động và xây dựng kế hoạch, gồm các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công tác thông tin đối ngoại là một hoạt động đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập kinh tế nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã khẳng định vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong Kết luận số 16-KL/TW ngày 14 /02/2012 về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại. Trong đó, xác định “Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng ta, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài”. Ngày 05/6/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 1879/2013/QĐ-UBND về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh hóa nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người lịch sử Văn hóa, tiềm năng thế mạnh, mời gọi đầu tư nước ngoài của tỉnh.

Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Triệu Sơn luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới ngày được nâng cao, góp phần tích cực trong thu hút đầu tư, vận động tài trợ, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; từ đó, từng bước nâng cao hình ảnh, khẳng định vị thế của huyện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước như Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin

đôi ngoại; Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 11/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về kế hoạch công tác thông tin đôi ngoại tỉnh Thanh Hoá năm 2021; Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về triển khai thực hiện Quyết định 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đôi ngoại góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Công tác thông tin đôi ngoại đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của Tỉnh, triển khai chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành. Trong công tác thông tin, tuyên truyền đôi ngoại, đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử huyện thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những sự kiện chính trị, xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh, của huyện, thực hiện công tác tuyên truyền về thông tin đôi ngoại cùng với hoạt động thông tin đôi nội. Qua đó, đã làm chuyển biến căn bản nhận thức của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp về vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ của thông tin đôi ngoại, thế mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế đầu tư và kinh doanh ra ngoài thị xã, ngoài tỉnh và nước ngoài nhằm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức thích hợp như: Tiếp xúc, liên kết, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước, vận động viện trợ phi Chính phủ; tăng cường công tác thông tin, vận động cộng đồng người Triệu Sơn ở ngoài tỉnh và nước ngoài hướng về xây dựng, phát triển quê hương.

Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện phục vụ tốt cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Hướng dẫn cơ sở và các đơn vị liên quan chấp hành thực hiện chế độ bảo mật thông tin và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đôi ngoại; Tạo trang Fanpage trên Facebook để chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, định hướng, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc sai sự thật, các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Đặc biệt là lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo, tuyên truyền những nội dung phản khoa học, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của huyện. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc và triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh của huyện thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về di tích, danh thắng. Đặc biệt là du lịch tâm linh của huyện đến du khách trong và ngoài nước.

2. Bố trí nhân lực phụ trách công tác thông tin đôi ngoại

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn là người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và phụ trách hoạt động thông tin đối ngoại của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là người phát ngôn báo chí và cung cấp các thông tin báo chí tại đơn vị xã, thị trấn.

3. Kinh phí hoạt động hàng năm

Hàng năm huyện Triệu Sơn chưa bố trí nguồn kinh phí riêng cho hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Tồn tại, hạn chế

- Nội dung các tin, bài chủ yếu là thông tin về các sự kiện, hoạt động trong nước và của tỉnh, của huyện, chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng.

- Công tác tuyên truyền chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng Thông tin điện tử huyện Triệu Sơn; chưa tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề; tổ chức tham quan, khảo sát thực tế.

- Việc cập nhật, nắm bắt thông tin đối ngoại có lúc, có thời điểm còn chậm.

- Hàng năm chưa bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại; chưa có chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của nhằm tăng cường sự hiểu biết, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các vấn đề mà dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Thực hiện nghiêm quy chế cung cấp thông tin cho người dân của UBND huyện Triệu Sơn. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí và các cơ quan truyền thông.

2. Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong tình hình mới; Thông tin, tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế của huyện. Tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại.

3. Hoạt động giới thiệu, quảng bá Tập trung tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đăng tải

các tin, bài giới thiệu về huyện với các tiềm năng thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên Cổng thông tin điện tử huyện Triệu Sơn; Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo... Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế và vị trí địa lý thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

4. Đấu tranh phản bác những thông tin sai trái Tăng cường đấu tranh phản bác những thông tin sai, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của huyện. Tích cực, chủ động nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, góp phần đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật.

Trên đây là báo cáo “Tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2021 và kế hoạch năm 2022” trên địa bàn huyện Triệu Sơn gửi Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa có cơ sở tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VH TT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung